

E. Nechmad Ltd.

เป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในการพัฒนาและผลิตเชิงเทคโนโลยีขั้นสูงกับเข็มฉีดยาอัตโนมัติสำหรับ
สัตว์แพทย์และหน่วยงานดูแลรักษาสุขภาพ บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1956

จำหน่ายแต่สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีคุณภาพ เข็มฉีดยาสามารถใช้ได้ทั้งในสัตว์ปีก หมู
และทางปศุสัตว์ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกและบริษัททั่วโลกต่างยอมรับ
เลือกวัตถุดิบที่ใช้ได้เหมาะสม

โดยเข็มฉีดยาทุกรุ่นผ่านการตรวจสอบรับรองถึงคุณภาพอย่างเข้มงวด

ซึ่งผลลัพธ์ก็คือเข็มฉีดยาทุกรุ่นของ E. Nechmad

ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเข็มฉีดยาอัตโนมัติทุกรุ่นนี้มีความแม่นยำถูกต้อง น่าเชื่อถือ

และยังคงทนเป็นจุดเด่นสำคัญอีกด้วย

รายละเอียดของเข็มฉีดยาอัตโนมัติรุ่น Thama 220 มีดังนี้

เข็มฉีดยาอัตโนมัติ ขนาด 0.5 ซีซี Thama 220 – กับเทคโนโลยีกำหนดโดสได้อย่างแน่นอน

รุ่นยอดนิยมที่สุดแห่งปี พิสูจน์ได้จากบริษัทวัคซีนชั้นนำทั่วโลก

Thama 220

มีลักษณะพิเศษตรงที่ทุกชิ้นส่วนทำมาจากโลหะผสมเข้ากับเทคโนโลยีการกำหนดโดสได้อย่างแน่นอน
โดยมีแกนในกระบอกสูบขนาดแตกต่างกัน 5 ขนาดตั้งแต่ 0.1 ซีซี, 0.25 ซีซี, 0.3 ซีซี, และ 0.5
ซีซี Thama 220 เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการฉีดวัคซีนลูกไก่แรกเกิดหรือสัตว์ปีกขนาดเล็กๆ ทั่วไป
 อีกทั้งยังช่วยขจัดปัญหาในการที่จะต้องฉีดไก่เป็นจำนวนมากๆ

และไม่ต้องใช้หลอดแก้วจึงขจัดปัญหาเรื่องหลอดแก้วแตกได้อีกทั้งยังง่ายต่อการเก็บรักษาด้วย
เหตุผลนี้เองทำให้ Thama 220

จึงขยายตัวในตลาดอย่างรวดเร็วและง่ายที่สุดในการใช้เข็มฉีดยาอัตโนมัตินี้สำหรับฉีดสัตว์ปีกทั่วไป



ThaMa220 0.5cc

เข็มฉีดยาอัตโนมัติ ขนาด 1 ซีซี ฐามา 210 , ขนาด 2 ซีซี ฐามา 240 และ ขนาด 5 ซีซี ฐามา 215

เข็มฉีดยาฐามาเหล่านี้เป็นเข็มฉีดยาอัตโนมัติที่มีประโยชน์หลายอย่าง
พิจารณาได้จากกระแสการตอบสนองจากกลุ่ม โรงงานเติบโตขึ้นสูงผนวกกับการใช้วัคซีนร่วมด้วย
เข็มฉีดยาฐามาสามารถใช้ได้กับน้ำมันและน้ำที่เป็นตัวผสมของยาต่างๆ ได้
สามารถปรับได้สได้ตามแต่รุ่นและขนาดของเข็มฉีดยา ฐามา 210
มีน้ำหนักเบาออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้อย่างสูงสุด
ผู้ใช้จึงสามารถทำการใช้ได้เป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ



ThaMa210 1cc

เข็มฉีดฝดาศ ขนาด 1 ซึซึ

เข็มฉีดฝดาศใซ้งายและดีที่สูดในโลค

จวบจนถึงป้จจุบัันการฉีดวัคซึนฝดาศมักจะสูญเสึยเวลามากและไม่ค้อยจะใด้ประสึทธิภาพเท่าไหร่
นัก ดั้งน้ัน E. Nechmad

จึงใด้พัฒนาเข็มฉีดฝดาศขึ้น โดยเฉพาะและป้็นตัวแทนในการเปลึยนเปลงการฉีดฝดาศแบบเดิมโค
ยลึ้นเขึง

ใซ้เพึยงม้อข้างเดึยวก็สามารถฉีดฝดาศใด้แล้วลดการใซ้กำลังคนและช่วยประหัดเวลาใด้มาก

โดยจุดประสงค้หลักของเข็มฉีดฝดาศก็เพือช่วยประหัดทั้งกำลังเรงงานคนและต้ันทุนของตัววัคซึ
นนั้นเอง



Fowl Pox Vaccinator

เข็มฉีดยาอัตโนมัติ ขนาด 2 ซีซี ฐามา 213 และขนาด 5 ซีซี ฐามา 215เอ

ฐามา 213 และ ฐามา 215เอ

เป็นเข็มฉีดยาอัตโนมัติที่มีประโยชน์หลายอย่างใช้สำหรับฉีดรักษาหมู

เหมาะกับการต่อเชื่อมให้ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ (ดังตัวอย่างในรูปภาพ)

ผู้ใช้อาจเลือกที่จะใช้ขวดวัคซีนต่อตรงโดยเสียบเข้ากับตัวเสียบอัตโนมัติที่ทำจากโลหะทั้งหมด

หรือจะใช้วิธีเชื่อมต่อกับขวดพลาสติกที่ตรงปลายมีที่เปิดสำหรับกรอกเทใส่วัคซีนก็ได้

หรือมีอีกวิธีคือใช้สายยางเสียบโดยตรงกับเข็มฉีดยาอัตโนมัติซึ่งปลายของสายยางจะจุ่มลงไปขวดพลาสติกขนาด 250 ซีซี ที่เป็นอุปกรณ์เสริมอีกชิ้นหนึ่ง ก็ได้



ThaMa213 2cc

ปลา นกฟิราบ และ กระจ่างย ก็สามารณนำมาประกยุกต์ใช้ได้ตามรายละเอียดข้างต้น